

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแหล่งท่องเที่ยววัด พระธาตุคอกยสุเทพราชวรวิหาร

ชื่อผู้เขียน นางสาวนุชบา สิทธิการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัยฉวีรักษ์ โปราณานนท์	ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลีสสุวรรณ	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ขยะ น้ำ อากาศ มลพิษ การจราจรและเสียง (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุคอกยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและจากแบบสอบถามจำนวน 310 ชุด

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (1) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องขยะและการจราจร ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงของปัญหามากที่สุดและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ อากาศ มลพิษ และเสียง ในทางลบ ความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

นุชบา สิทธิการ. 2541. “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุคอกยสุเทพราชวรวิหาร = The Physical Environmental Changes and Their Influential Factors of Tourist Destination at Phra Thart Doi – Suthep Temple.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

(2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นผลสืบเนื่อง จากการสร้าง สาธารณูปโภค โดยเฉพาะการสร้างและขยายถนนศรีวิชัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นสาเหตุทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่และจำนวนรถเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมของวัด ความเชื่อของคนเชียงใหม่ รวมทั้งการขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ การจัดการขยะ น้ำเสีย ตลอดจนการจัดระเบียบในการขายสินค้า ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่จะรับได้ของพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการบริหาร-จัดการการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุษบา สิทธิการ. 2541. “ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุคอกยสุเทพราชวรวิหาร = The Physical Environmental Changes and Their Influential Factors of Tourist Destination at Phra Thart Doi – Suthep Temple.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.